

# TIẾP XÚC CỬ TRI Ngày càng thực chất

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân", thời gian qua, HĐND các cấp đã coi trọng việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), đi vào thực chất, được cử tri hoan nghênh, đánh giá cao.



Đại biểu cử tri huyện Kiến Xương tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Thời gian qua, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp được tiến hành thường xuyên, đều đặn và có sự đổi mới, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ các cấp về việc xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch, địa điểm TXCT và tổ chức hoạt động giám sát của HĐND các cấp được phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn. Trước đây, thường chỉ có đại biểu HĐND dự TXCT, vì vậy chất lượng các buổi tiếp xúc chưa cao khi nhiều vấn đề cử tri gửi tới hội nghị không có câu trả lời thỏa đáng, chủ yếu tiếp thu, tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Gần đây, Thường trực HĐND đã mời lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt ở địa phương tham dự các buổi tiếp xúc để trực tiếp giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử

trí thuộc thẩm quyền. Do đó rất nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải đáp cụ thể ngay tại buổi tiếp xúc. Thậm chí có những vụ việc cử tri phản ánh 1 sự việc kéo dài nhiều năm nhưng chỉ qua một buổi tiếp xúc cử tri với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, vụ việc đã được xử lý ngay. Thêm vào đó, HĐND tăng cường tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề về các vấn đề được nhân dân quan tâm như xây dựng nông thôn mới, giáo dục... Để nghe được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND thực hiện tổ chức tiếp xúc ở nhiều địa điểm khác nhau. Với sự đổi mới này, cử tri được tham gia hội nghị sẽ tăng lên, cử tri đại diện gồm đi, ý kiến cử tri nhiều hơn, đa dạng, phong phú, đúng trọng tâm, trọng điểm hơn. Từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh tổ chức 4 lần TXCT để thông báo dự kiến nội dung, chương trình và báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, thứ sáu, kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ bảy tại gần 70 điểm, hàng trăm cử tri đã đóng góp các ý kiến, kiến nghị về tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Kết thúc các đợt TXCT, các tổ đại biểu tổng hợp ý kiến cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, chuyển UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri tại kỳ họp sau. Thời gian qua, HĐND huyện Tiên Hải là một trong những địa phương đã có nhiều đổi mới để đưa hoạt động TXCT vào thực chất. Đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tiên Hải cho biết: Để cử tri các xã, thị trấn đều được tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, huyện 2 lần/năm, HĐND huyện chia các xã, thị trấn làm 3 cụm, mỗi đợt bố trí tiếp xúc với cử tri của 1/2 số xã trong cụm. Các kỳ tiếp xúc đều được truyền thanh trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi. Năm 2018, HĐND huyện đã tổ chức 3 cuộc TXCT tại 9 điểm, 35 lượt xã trước và sau kỳ họp thứ sáu, trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, HĐND huyện, có trên 1.500 đại biểu về dự, hàng chục đại biểu phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương với đại biểu HĐND. Ở thành phố Thái Bình,

HĐND thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức tiếp xúc trong 1 ngày, buổi sáng tiếp xúc với một nửa xã, phường, chiều tiếp xúc với cử tri của các xã, phường còn lại. Với cách làm này, mỗi xã, phường sẽ có hàng chục cử tri dự hội nghị (trước đây chỉ 4 - 5 cử tri). Đặc biệt, tại hội nghị tiếp xúc, ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiều, vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành song những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của thành phố hầu hết được giải quyết "thấu tình, đạt lý". Có cử tri cao tuổi ở thành phố phần khởi đánh giá: Đại biểu nào cũng trả lời thấu đáo, đúng luật, có căn cứ rõ ràng, có giải pháp cụ thể như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là điều cử tri chúng tôi luôn mong muốn nhất. Không chỉ thực hiện trách nhiệm của mình qua các hội nghị TXCT, thời gian qua các đại biểu HĐND còn thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình thông qua những lần đi cơ sở và ở nơi cư trú, thu thập, phản ánh trung thực nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND thực hiện trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Hiện nay, một số đại biểu đã và đang thực hiện việc TXCT thông qua điện thoại, qua thư điện tử, mạng xã hội... để lắng nghe được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri hơn. Song, để các cuộc TXCT thực sự hiệu quả, HĐND, các đại biểu HĐND cũng cần tích cực đổi mới, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

THU HIỀN

# Đại biểu HĐND cần thể hiện bản lĩnh và sự công tâm trong mỗi lá phiếu

HĐND các cấp trong tỉnh đang khẩn trương tiến hành các bước để lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân. Phóng viên Báo Thái Bình đã lược ghi một số ý kiến của cán bộ và cử tri nói về vấn đề này.

## Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ



Do việc lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng nên HĐND huyện chuẩn bị rất kỹ các bước quy trình theo đúng hướng dẫn của cấp trên; chỉ đạo HĐND các xã, thị trấn phải thực hiện tốt nhiệm vụ này. Để việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả cao, HĐND huyện đề nghị huyện, xã, thị trấn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch; quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm quyền của đại biểu HĐND, tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Quỳnh Phụ sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 20 người, cả 20 người đã chủ động xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và bảng kê khai tài sản gửi Thường trực HĐND huyện chuyển đại biểu HĐND huyện nghiên cứu. Đến thời điểm này, HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã chuẩn bị các công việc theo đúng yêu cầu để ra, bảo đảm đúng luật, đúng trình tự.

## Ông Nguyễn Đình Khuông, Phó Chủ tịch HĐND xã An Châu (Đông Hưng)



Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND bầu là việc làm cần thiết, nâng cao ý thức trách nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm với công việc được giao. Sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, HĐND xã đã tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phổ biến sâu rộng đến đại biểu HĐND xã và người được lấy phiếu tín nhiệm. Tổ chức họp tổ ở các thôn để quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa, quy trình lấy phiếu tín nhiệm, yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm làm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kê khai tài sản trung thực gửi Thường trực HĐND xã, đại biểu HĐND thảo luận, góp ý. Qua rà soát, HĐND xã dự kiến lấy phiếu tín nhiệm 7 chức danh. Đến nay, tất cả người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi báo cáo cho kết quả hoạt động và bản kê khai tài sản cho Thường trực HĐND xã, tổng hợp gửi cho các đại biểu HĐND xã góp ý. Thường trực HĐND xã cũng đã quán triệt đến các đại biểu khi bỏ phiếu tín nhiệm phải khách quan, không để tình cảm riêng tư chi phối. Dự kiến HĐND xã sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND bầu vào đầu năm 2019 nên chúng tôi đang tiến hành các bước kế tiếp theo hướng dẫn, bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm đúng quy trình, công tâm, khách quan, mang tính xây dựng cao.

## Ông Vũ Thế Giới, phường Tiên Phong (thành phố Thái Bình)



Tôi thấy việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ là một trong những giải pháp để HĐND tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, thực hiện tốt hơn trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thay mặt nhân dân giám sát người giữ chức vụ do HĐND bầu, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Làm tốt việc lấy phiếu tín nhiệm vừa mang ý nghĩa động viên vừa nhắc nhở với người được giữ chức vụ do HĐND bầu, tín nhiệm cao hay thấp cũng là cơ sở quan trọng cho việc đánh giá và sử dụng cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu HĐND thể hiện bản lĩnh và sự công tâm, sáng suốt nhất trong mỗi lá phiếu tín nhiệm; HĐND các cấp phải công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho cử tri và nhân dân biết; nếu người nào tín nhiệm thấp không hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng nên có sự can nhắc trong thực hiện quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ một cách hiệu quả.

## Ông Phạm Văn Quân, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư)



Việc HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu thể hiện quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo thêm niềm tin cho cử tri và nhân dân với Đảng, chính quyền. Do đó, trong quá trình xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, những người được lấy phiếu tín nhiệm phải nghiêm túc tự soi lại bản thân xem trách nhiệm của mình được giao trong thời gian qua đã làm được những gì và còn những gì chưa làm được, cầu thị trong việc rút kinh nghiệm, kịp thời đưa ra giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém để nửa sau nhiệm kỳ còn lại nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HIẾU NGHĨA

# TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ PHÚC Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục

Xác định tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD), nhiều năm qua, Trường Tiểu học Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng song song với đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó tìm ra những giải pháp để thực hiện tốt công tác XHHGD, huy động mọi nguồn lực vào công tác giáo dục từng bước có hiệu quả.

Khi tách trường từ năm 1994, cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Vũ Phúc còn dùng chung với Trường THCS Vũ Phúc và có 2 điểm trường lẻ, cách trung tâm từ 1,5 - 2km. Mỗi điểm trường lẻ có từ 3 - 5 phòng học nhỏ cấp 4 dột nát, không đủ kê 2 dãy bàn 4 chỗ ngồi. Điều kiện kinh tế của địa phương khó khăn, thu nhập của người dân thấp, quy mô trường lớp chưa bảo đảm, đội ngũ giáo viên còn thiếu, chưa đồng bộ, với nhiều khó khăn và thách thức. Trước tình hình đó, Ban giám hiệu nhà trường luôn trăn trở tìm cách để xóa các phòng học cấp 4, dời các điểm trường lẻ về khu trung tâm,

qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Theo cô giáo Đặng Thị Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Phúc, kế hoạch hóa công tác XHHGD là một trong bốn chức năng quản lý và là chức năng mang tính chủ động trong quá trình quản lý của hiệu trưởng. Chức năng này được xây dựng dựa trên 4 yếu tố gồm: mục tiêu huy động, đối tượng huy động, thời gian thực hiện và phân công chủ thể huy động. Khi đã có kế hoạch, nhà trường tập trung vào công tác tuyên truyền, trong đó đối tượng tuyên truyền đầu tiên là tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ đó, thông qua lực lượng này tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân trên địa bàn, làm sao để họ thấy được đây là ngôi nhà chung cần chung tay vun đắp, xây dựng. Qua tuyên truyền, từ giáo viên đến phụ huynh học sinh đều nhận thức rõ nếu thiếu trang thiết bị dạy học, môi trường sư phạm không bảo

đảm, hiệu quả công tác sẽ không cao, chất lượng giáo dục thấp, uy tín nhà trường sẽ giảm đi. Ngược lại nếu nhà trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, chất lượng dạy và học sẽ cao hơn, trường sẽ luôn tạo được uy tín với phụ huynh, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Để làm được điều đó, từ lãnh đạo nhà trường cho đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên phải nỗ lực phấn đấu và đạt hiệu quả cao trong công việc, tạo lập uy tín bằng chính năng lực của nhà trường. Theo đó, Hiệu trưởng phải chỉ đạo công việc một cách khoa học, quan tâm đến chất lượng giáo dục, tạo môi trường sư phạm đoàn kết, thân thiện. Các thầy cô giáo phải nâng cao trình độ chuyên môn, tạo cho học sinh có một môi trường học tập thoải mái khiến học sinh ham thích đến trường. Mỗi giáo viên phải coi học sinh như chính con em ruột thịt của mình, giảng dạy bằng cả tình thương, lương tâm và trách nhiệm để học sinh thấy tự tin hơn khi sống trong ngôi nhà chung và ấm áp cùng bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm là người có vai trò quan trọng nhất trong sự kết hợp giữa phụ huynh học sinh và nhà trường, là cầu nối giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Vì vậy, việc bố trí giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm cũng góp phần tạo uy tín cao đối với phụ huynh học sinh, là điều kiện tiên quyết để phụ huynh học sinh sẵn sàng đóng góp công sức,

tiền của xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Một yếu tố không thể thiếu được để công tác XHHGD đạt hiệu quả và gặp nhiều thuận lợi đó là công khai, minh bạch các loại quỹ học sinh, mọi chủ trương, cách làm đều được triển khai đến toàn thể giáo viên chủ nhiệm và các thành viên trong trường để biết, thực hiện và giám sát. Điều này đã góp phần củng cố sự đoàn kết trong nhà trường, làm cho mọi người càng tham gia tích cực vào công tác XHHGD. Bà Hà Thị Thu Phương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Nhờ làm tốt công tác XHHGD mà cơ sở vật chất và cảnh quan của Trường Tiểu học Vũ Phúc đã có sự thay đổi rõ rệt, là một trong những trường đứng tốp đầu trong phong trào đổi mới không gian trường lớp của thành phố. Năm 1996, Trường là 1 trong 2 trường đầu tiên của thành phố Thái Bình được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I; tháng 8/2011, Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Cùng với đó, chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường có những chuyển biến tích cực được lãnh đạo địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và phụ huynh học sinh đánh giá cao, là điểm đến tham quan, học tập của nhiều trường học trong và ngoài tỉnh.

PHAN ANH



Hội cha mẹ học sinh tặng nhà trường bộ loa máy trị giá 61.500.000 đồng.

# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 15 người, trong đó Bộ trưởng Phùng Xuân Hòa làm Trưởng ban, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phú làm Phó Trưởng ban cùng 10 ủy viên và ba chuyên gia.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo; Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số; Giúp Bộ trưởng điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ là đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.